



**ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ**  
**เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด**  
**ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดยกำหนดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๙) แห่งประกาศ ก.จ.จ. นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับ ๘) ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๑๐๑	นายสิทธิศักดิ์ ทรัพย์วุฒิเลิศ	นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗	นครปฐม	
๒	๑๐๒	นายนิวัฒน์ อ่าหนองโพธิ์	นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗	นครปฐม	

**กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ**

กำหนดการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ พร้อมนำบัตรประจำตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปในวันสัมภาษณ์ด้วย หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด

คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ในตำแหน่งบริหารที่ว่าง จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

อนึ่ง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตรวจสอบและ  
รับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศ  
ดังกล่าว หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด  
ไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และ  
พิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายทองทิม ราชวงศ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.นครปฐม  
ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ